

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

ชื่อบ้าน/ชุมชนพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านคลองน้ำเขียว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปุณณานันท์ พันธุ์แก่น หน่วยงาน มรว.สระแก้ว

ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายชื่อคณาจารย์ผู้ลงพื้นที่

๑. อาจารย์ปุณณานันท์ พันธุ์แก่น
๒. อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร

ผลของการลงพื้นที่

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	ข้อมูลสำคัญที่ได้รับ
1	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาดูงาน	รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ หมู่บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว”
2	วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์, การจัดเก็บ, และสาธิตการทำไม้กวาด	ชุมชนได้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมก่อนขึ้นรูปไม้กวาด และขั้นตอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดถางมะพร้าวเพิ่มเติม การทำไม้กวาดดอกหญ้าราคายังขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ซึ่งที่นิยมทำจะมี 3 รูปแบบ ถักด้วยเชือกไนรอน ถักด้วยเชือกฝาง และอุปกรณ์สำเร็จรูป ซึ่งความทนทานจะแตกต่างกัน นอกจากอุปกรณ์แล้วราคายังขึ้นอยู่กับความหนาความบางของดอกหญ้าซึ่งที่นิยมทำจะมี 2 น้ำหนักคือ 1.2 ซีด ราคาจะอยู่ประมาณ 25-30 บาท และ 4 ซีด ราคาอยู่ที่ 65-70 บาท ทั้งนี้การคำนวณราคาต่อต้นการผลิตยังไม่สามารถคำนวณแน่นอน เนื่องจากเวลาทำ ชาวไม่มีความรู้เรื่องการคำนวณและทำผสมกันหลายๆ แบบพร้อมๆ กัน
3	แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการซื้อ-ขายผลตอบรับในการทำไม้กวาด	ชุมชนทราบถึงรูปแบบราคาต้นทุนวัตถุดิบ สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ที่ไหน และการกักตุนวัตถุดิบ

		<p>รวมถึงรูปแบบการขายซึ่งสามารถขายกับพ่อค้าคนกลางและขายเอง ซึ่งกำไรแต่ละที่จะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ขายและการต่อรองราคากับผู้ซื้อ</p> <p><u>ประเด็น ๑</u> พ่อค้าคนกลาง จะรับในราคาถูกแต่รับในปริมาณมาก ซึ่งถ้าเราคิดราคาต่อตำมจะแสดงกำไรไม่กี่บาท แต่ถ้าเราคิดกำไรต่อปริมาณที่ขายได้ในแต่ละครั้งก็จะได้จะนวนเงินพอประมาณ อีทั้งยังประหยัดเวลาในการออกไปขายแล้วเอาเวลามาทำไม้กวาดเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต</p> <p><u>ประเด็นที่ ๒</u> ขายเองจะได้กำไรต่อตำมปริมาณมาก แต่อาจจะได้จำนวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับคนที่ทำในบ้านตัวเองซึ่งมีแม่บ้านเป็นคนทำ ส่วนพ่อบ้านก็จะเร่ขาย</p>
4	<p>ศึกษาในชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และกระบวนการจัดการในแต่ละบ้านที่ทำไม้กวาด</p>	<p>เดินดูภายในชุมชนซึ่งภายในชุมชนจะมีการจัดการการผลิต ๓ รูปแบบ</p> <p><u>รูปแบบที่ ๑</u> เป็นผู้ขายอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับทำไม้กวาดส่ง</p> <p><u>รูปแบบ ๒</u> ทำเองในครัวเรือนและขาย</p> <p><u>รูปแบบที่ ๓</u> ทำในรูปแบบธุรกิจโดยจ้างคนในชุมชนมาทำ หากเป็นไม้กวาดดอกหญ้าจะให้ราคาต่อตำมของไม้กวาด แต่หากเป็นไม้กวาดถางมะพร้าวจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำ เช่น คนถักถางมะพร้าวได้ร้อยละยี่สิบ เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ยังเจอประเด็นในบ้านที่ไปศึกษาดูงานคือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปทำที่บ้านของนายจ้างได้ นายจ้างจะนำอุปกรณ์ให้ทำถึงที่บ้านซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนถึงผู้สูงอายุ</p>

.....ลงชื่อผู้รายงาน

(อาจารย์ปยุตฉานันท์ พันธุ์แก่น)

ตำแหน่ง อาจารย์

วันเดือนปีที่รายงาน ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รูปภาพประกอบ

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ หมู่บ้านหนองเตียน ตำบลท่าแขก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

